

สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ

ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ เวลา ๑๕.๐๐ น.

ณ ห้องประชุม ๕๐๑ ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ โดยมีกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ปลัดกระทรวง ผู้แทนปลัดกระทรวง และสำนักงบประมาณ ๑๑ คน ผู้ทรงคุณวุฒิ ๕ คน ผู้แทนองค์การคนพิการ ๗ คน และเลขาธิการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ เป็นกรรมการและเลขานุการ

ประเด็นที่เสนอ	มติที่ประชุม
<p><u>เรื่องสืบเนื่อง</u></p> <p>๑. ความก้าวหน้าการจัดทำอนุบัญญัติ (กฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศ) ที่ออกตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยมีอนุบัญญัติที่ต้องจัดทำ รวม ๓๒ ฉบับ ซึ่งประกาศใช้แล้ว คือ ระเบียบ ๓ ฉบับ ประกาศ ๒ ฉบับ และกฎกระทรวง ๑ ฉบับ ทั้งนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาให้มีการออกอนุบัญญัติเกี่ยวกับมาตรการภาษีที่เคยได้รับตามพระราชบัญญัติการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. ๒๕๓๔ และพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ กำหนดให้จัดทำอนุบัญญัติตามประมวลรัษฎากรแทนโดยให้ดำเนินการด่วน</p>	<p><u>ที่ประชุมมีมติ ดังนี้</u></p> <p>- ให้ฝ่ายเลขานุการฯ จัดลำดับความสำคัญและความเร่งด่วนของการออกอนุบัญญัติที่ออกตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมฯ โดยแบ่งเป็น ๒ ประเภท คือ ๑) อนุบัญญัติที่ยังไม่เคยมีการจัดทำมาก่อน ขอให้เร่งรัดจัดทำ ๒) อนุบัญญัติที่มีใช้บังคับอยู่แล้ว ขอให้ใช้ อนุบัญญัติฉบับนั้น ไปพลางก่อนแล้วจึงจัดทำอนุบัญญัติฉบับใหม่ เพื่อใช้บังคับในภายหลังได้ รวมทั้งขอให้กำหนดกรอบเวลาการดำเนินการจัดทำอนุบัญญัติแต่ละฉบับไว้ด้วย</p> <p>- ประธานกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติขอให้เชิญผู้แทนกรมสรรพากรเข้าร่วมประชุมในครั้งต่อไป เพื่อหารือความก้าวหน้าในการออกอนุบัญญัติเกี่ยวกับมาตรการภาษีตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ และให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องรายงานความก้าวหน้าต่อที่ประชุมและเร่งรัดการจัดทำอนุบัญญัติตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ ด้วย</p>
<p>๒. ร่าง ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจัดให้มีผู้ช่วยคนพิการ การปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ การช่วยเหลือคนพิการที่ไม่มีผู้ดูแล และการส่งเสริมสนับสนุนผู้ดูแลคนพิการ พ.ศ....</p>	<p><u>ที่ประชุมมีมติ ดังนี้</u></p> <p>- เห็นชอบในหลักการร่างระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจัดให้มีผู้ช่วยคนพิการ การปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ การช่วยเหลือคนพิการที่ไม่มีผู้ดูแล และการส่งเสริมสนับสนุนผู้ดูแลคนพิการ พ.ศ. ส่วนแนวทางการกำหนดอัตราเงินค่าใช้จ่ายตามระเบียบให้รอความเห็นจากกรมบัญชีกลางแล้วนำเสนอในที่ประชุมครั้งต่อไป</p>

ประเด็นที่เสนอ	มติที่ประชุม
<p>จากการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ ฝ่ายเลขานุการฯ นำเสนอที่ประชุมพิจารณา ร่าง ระเบียบฯ จำนวน ๔ ฉบับ ได้แก่</p> <p>(๑) ร่าง ระเบียบคณะกรรมการฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจัดให้มีผู้ช่วยคนพิการ พ.ศ....</p> <p>(๒) ร่าง ระเบียบคณะกรรมการฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการให้ความช่วยเหลือผู้ดูแลคนพิการ พ.ศ....</p> <p>(๓) ร่าง ระเบียบคณะกรรมการฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสวัสดิการให้แก่คนพิการที่ไม่มีผู้ดูแล พ.ศ....</p> <p>(๔) ร่าง ระเบียบคณะกรรมการฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ พ.ศ....</p> <p>ซึ่งที่ประชุมได้มีข้อสังเกตเกี่ยวกับโครงสร้างการดำเนินงานตามร่าง ระเบียบทั้ง ๔ ฉบับ และแนวทางการกำหนดอัตราเงินในการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมาย ทั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ปรับแก้เกี่ยวกับการจัดโครงสร้างการดำเนินงานตามระเบียบฯ และหารือกระทรวงการคลังเกี่ยวกับการกำหนดอัตราเงินค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าวข้างต้น โดยคณะอนุกรรมการจัดทำอนุบัญญัติฯ ได้ปรับแก้โดยรวมร่างระเบียบฯ จาก ๔ ฉบับเป็นฉบับเดียวกัน</p>	

ประเด็นที่เสนอ	มติที่ประชุม
<p>๓. โครงการสลากกินแบ่งเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ</p> <p>ตามที่สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ได้เสนอโครงการสลากกินแบ่งเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเสนอต่อกระทรวงการคลังและกระทรวงการคลัง ได้มอบให้สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ดำเนินการโดยอยู่ในขั้นตอนการเสนอขอความเห็นชอบจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ทั้งนี้ ได้ติดตามความก้าวหน้าทราบว่า ขณะนี้เรื่องดังกล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณาของผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล</p>	<p>ที่ประชุมมีมติ ดังนี้</p> <p>ประธานกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติขอให้เชิญผู้แทนกระทรวงการคลัง ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และผู้แทนสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเข้าร่วมประชุมในครั้งต่อไป เพื่อรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการฯ</p>
<p>เรื่องเพื่อพิจารณา</p> <p>๑. ร่างระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการรับรอง และเพิกถอนการรับรององค์กรด้านคนพิการหรือองค์กรอื่นใดที่ให้บริการแก่คนพิการ พ.ศ....</p> <p>คณะกรรมการจัดทำอนุบัญญัติฯ มีมติเห็นชอบ ร่าง ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐาน การรับรอง และเพิกถอนการรับรององค์กรด้านคนพิการหรือองค์กรอื่นที่ให้บริการแก่คนพิการ พ.ศ.... ซึ่งระเบียบดังกล่าว กำหนดให้มีคณะกรรมการ จำนวน</p>	<p>ที่ประชุมมีมติ ดังนี้</p> <p>เห็นชอบร่างระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติว่าด้วยการกำหนดมาตรฐาน การรับรอง และเพิกถอนการรับรององค์กรด้านคนพิการหรือองค์กรอื่นที่ให้บริการแก่คนพิการ พ.ศ....</p>

ประเด็นที่เสนอ	มติที่ประชุม
<p>๒ คณะ คือ คณะอนุกรรมการพัฒนา มาตรฐานองค์กรด้านคนพิการ และ คณะอนุกรรมการรับรองมาตรฐาน องค์กรเกี่ยวกับคนพิการ</p>	
<p>๒. การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนา มาตรฐานองค์กรด้านคนพิการเพิ่มเติม</p> <p>คณะอนุกรรมการจัดทำ อนุบัญญัติฯ ได้มีมติเมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๑ ให้เพิ่มรายชื่อ อนุกรรมการ ในคณะอนุกรรมการ พัฒนามาตรฐานองค์กรด้านคนพิการ ซึ่งเป็นผู้แทนจากองค์กรเพื่อคนพิการ อีก จำนวน ๔ คน และจากการประชุม คณะอนุกรรมการพัฒนามาตรฐาน องค์กรด้านคนพิการ ครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๒ มีมติเห็นชอบให้เพิ่ม องค์ประกอบของอนุกรรมการพัฒนา มาตรฐานองค์กรด้านคนพิการ ที่เป็น ผู้แทนจากองค์กรเพื่อคนพิการ จำนวน ๔ คน ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดทำร่าง คำสั่งคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ เรื่อง แต่งตั้งอนุกรรมการพัฒนามาตรฐาน องค์กรด้านคนพิการเพิ่มเติม</p>	<p>ที่ประชุมมีมติ ดังนี้</p> <p>เห็นชอบร่างคำสั่งคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต คนพิการแห่งชาติ เรื่อง แต่งตั้งอนุกรรมการพัฒนามาตรฐาน องค์กรด้านคนพิการเพิ่มเติม สำหรับองค์ประกอบที่เพิ่มเติม มีดังนี้</p> <p>(๑) ประธานมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ หรือผู้แทน</p> <p>(๒) ประธานมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ หรือผู้แทน</p> <p>(๓) ประธานมูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย หรือผู้แทน</p> <p>(๔) ประธานมูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวกใน พระบรมราชูปถัมภ์ หรือผู้แทน</p>
<p>๓. การขอมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การณรงค์จัดทำสิ่งอำนวยความสะดวก ให้คนพิการเข้าถึงได้</p> <p>เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ และ รัฐวิสาหกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หน่วยงานที่ให้บริการประชาชน เช่น ศาลากลางจังหวัด ที่ว่าการอำเภอ</p>	<p>ที่ประชุมมีมติ ดังนี้</p> <p>- มอบหมายให้คณะอนุกรรมการด้านสิ่งอำนวยความสะดวกและ สภาพแวดล้อมสำหรับคนพิการ ดำเนินการจัดลำดับความสำคัญ ของสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกที่ควรจัดให้แก่คนพิการ เช่น ศาลากลางจังหวัด ที่ว่าการอำเภอ เทศบาล อบต. รวมถึง สถานที่ราชการอื่นทุกแห่งที่ให้บริการประชาชนทั้งส่วนกลางและ ส่วนภูมิภาค เพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีให้หน่วยงานที่ผู้พิการไป</p>

ประเด็นที่เสนอ	มติที่ประชุม
<p>เทศบาล อบต. ชนาคาร ฯลฯ จัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ เห็นควรนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อขอมติกำหนดเป็นนโยบายให้ทุกหน่วยงาน/องค์กร จัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ</p>	<p>ใช้บริการมากดำเนินการสำรวจและจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ</p>
<p>๔. การขอมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในชุมชนท้องถิ่น</p> <p>จากผลสำรวจสถิติคนพิการโดยสำนักงานสถิติแห่งชาติในปี ๒๕๕๐ มีประชากรที่พิการจำนวน ๑.๕ ล้านคนพบว่าคนพิการส่วนใหญ่ประสบปัญหาการมีงานทำและการประกอบอาชีพ</p> <p>ดังนั้น เพื่อให้คนพิการในชุมชนท้องถิ่นทั่วประเทศได้รับโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพในท้องถิ่นของตนเอง และสอดคล้องกับนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล จึงนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อขออนุมัติงบประมาณดำเนินโครงการ</p>	<p>ที่ประชุมมีมติ ดังนี้</p> <p>เห็นชอบในหลักการโครงการฯ และมี ๒ แนวทางที่น่าจะสนับสนุนการดำเนินงาน โดยมอบฝ่ายเลขานุการฯ ส่งโครงการฯ ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ดังนี้</p> <p>๑) คณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน โดยพิจารณาแนวทางการจ้างงานคนพิการแบบสมทบงบประมาณระหว่างรัฐบาลกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p> <p>๒) คณะกรรมการบริหารโครงการเพิ่มศักยภาพผู้ว่างงานเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน ซึ่งใช้งบประมาณกลางปี ๒๕๕๒ จำนวน ๖,๕๐๐ ล้านบาท</p>
<p>๕. การปรับปรุงพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับที่...) พ.ศ.... และพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่...) พ.ศ. ในประเด็นการจัดตั้งสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติเป็นนิติบุคคล การเปลี่ยนฐานะคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ เป็นคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ เพื่อให้</p>	<p>ที่ประชุมมีมติ ดังนี้</p> <p>เห็นชอบให้ปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับที่...) พ.ศ.... มอบฝ่ายเลขานุการฯ ดำเนินการในขั้นตอนการเสนอร่างกฎหมายต่อไป และให้หารือกับสำนักงานก.พ.ร. เกี่ยวกับการจัดตั้งสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติเป็นนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่...) พ.ศ. ด้วย</p> <p>สำหรับการแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับการกำหนด</p>

ประเด็นที่เสนอ	มติที่ประชุม
<p>สามารถจัดตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนได้ นอกจากนั้นผู้แทนสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยยังเสนอให้มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการผู้จัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม เพื่อให้กรรมการบางตำแหน่งซึ่งเป็นบุคคลภายนอกสามารถปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลาได้</p>	<p>ค่าตอบแทนให้แก่กรรมการผู้จัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม โดยที่ประชุมให้ความเห็นชอบและมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการพิจารณาดำเนินการต่อไป</p>